

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/UBND-TCKH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số
3/CT-UBND ngày 06/02/2024
của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng
cường chỉ đạo thực hiện, đẩy
nhanh tiến độ giải ngân KHV
ĐTC, 03 Chương trình MTQG
năm 2024

Tân Yên, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 3/CT-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về tăng cường chỉ đạo thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Nhiệm vụ chung của các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn

- Triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (bao gồm cả kế hoạch vốn được kéo dài sang năm 2024), nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm; xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn được giao, hạn chế điều chỉnh kế hoạch vốn; chỉ đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn đối với nội dung bất khả kháng không thể thực hiện được và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về nội dung đề xuất, điều chỉnh.

- Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của cá nhân, trách nhiệm phối hợp trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công,...; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý, báo cáo UBND huyện (qua phòng TC-KH

huyện) chậm nhất đến **ngày 27/02/2024** đối với những dự án được giao vốn đầu năm và trong thời hạn 15 ngày kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định giao vốn đối với các dự án được bổ sung vốn trong năm.

- Các Chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, yêu cầu nhà thầu có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công trong các ngày lễ, Tết, nhất là đối với các công trình trọng điểm, mang tính cấp bách, đảm bảo tiến độ:

+ Đến ngày 31/3/2024, giải ngân đạt ít nhất 20% kế hoạch vốn giao năm 2024; 30% tổng kế hoạch vốn CTMTQG các năm trước chưa giải ngân hết được kéo dài sang năm 2024.

+ Đến ngày 30/6/2024, giải ngân đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn giao năm 2024; 70% tổng kế hoạch vốn CTMTQG các năm trước chưa giải ngân hết được kéo dài sang năm 2024.

+ Đến ngày 30/9/2024, giải ngân đạt ít nhất 70% kế hoạch vốn giao năm 2024; 90% tổng kế hoạch vốn CTMTQG các năm trước chưa giải ngân hết được kéo dài sang năm 2024.

+ Đến ngày 31/12/2024, giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn đối với tất cả các nguồn vốn được kéo dài thực hiện sang năm 2024; phân đầu đến 31/01/2025 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được bố trí trong năm kế hoạch.

- Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát đề xuất điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khi có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc nhà nước, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm.

- Kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; UBND các xã rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác nợ đọng XD CB đến ngày 15/02/2024 đối với các dự án cấp xã (bao gồm: nợ các dự án đã được phê duyệt quyết toán, nợ dự án hoàn thành chưa quyết toán, nợ khối lượng dự án dở dang) báo cáo Chủ tịch UBND huyện (qua phòng TC-KH huyện), **thời gian xong trước ngày 27/02/2024**; Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, tổng hợp nợ đọng XD CB đối với các dự án thuộc thẩm quyền quản lý. Tuyệt đối không khởi công dự án mới khi chưa xử lý xong nợ đọng XD CB cũng như chưa xác định được nguồn.

2. Trách nhiệm các cơ quan chuyên môn cấp huyện

Phòng TN&MT chủ trì, rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đảm bảo quỹ đất triển khai các dự án trong năm 2024; tăng cường phối hợp với Trung tâm

PTQĐ&QLTTGTXDMT huyện, UBND xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thẩm định phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Phòng KT&HT tập trung thực hiện lập quy hoạch theo các danh mục đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2024; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; đôn đốc các xã hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới; phối hợp tốt với chủ đầu tư để kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra điều kiện khởi công, quản lý chất lượng công trình thi công xây dựng trên địa bàn.

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư giải ngân, thanh toán nguồn vốn đúng quy định. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và khả năng giải ngân của các dự án. Tổng hợp, theo dõi, đề xuất các giải pháp xử lý tình hình nợ đọng XDCB tại cấp xã; kiên quyết không để tăng nợ đọng XDCB.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện tốt và hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

(Gửi kèm theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT, TC-KH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Toàn